



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 28 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 811 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,679,833 ราย เสียชีวิต 9 ราย เสียชีวิตสะสม 32,745 ราย รักษาหายเพิ่ม 674 ราย รักษาหายสะสม 4,640,560 ราย ยังรักษาอยู่ 6,400 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 621,170,574 (+494,607) ราย 6,542,78 (+967) ราย รักษาหาย 601,306,558 (+481,973) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ค่าตอบแทนสู้อีวิต 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, INN) ทวีตช่อง 7, TNN, NBT

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทน เยียวยาชดเชยและสิ่งจูงใจ สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. และ อสส. รวม 1.05 ล้านคน ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน วงเงิน 2,100.612 ล้านบาท งบประมาณในส่วนนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะนำไปจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับ อสม. และ อสส. ในอัตราเดือนละ 500 บาท สำหรับการปฏิบัติงานกิจช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. 65

2. สิทธิรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, js100, thebangkokinsight, workpointtoday) ทวีตช่อง NBT, TNN

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. แถลงข่าวสิทธิการรักษาโรคโควิด 19 หลังเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เริ่ม 1 ต.ค.นี้ ว่า สิทธิรักษาผู้ป่วยยังคงเหมือนเดิม เป็นการตามสิทธิรักษาของแต่ละคน ครอบคลุมดูแลและการรักษาไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อโควิดมากี่ครั้งก็ตาม และครอบคลุมดูแลเรื่องของวัคซีน โดยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิพิเศษ สี่แดง ยังคงใช้ได้ตามสิทธิเวชภัณฑ์ ส่วนติดเชื้อป่วยไม่รุนแรงในเกณฑ์สีเขียว สามารถรับยาแบบผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลตามสิทธิ หรือผ่านระบบแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบ telemedicines ผ่าน 4 แอปฯ Clicknic, Totale telemed, Mordee, Good Doctor แต่สิ่งที่เปลี่ยน คือ จากนี้จะไม่มีการแจก ATK ที่ร้านขายยาแล้ว แต่หากมีความจำเป็นและแพทย์วินิจฉัยสั่งให้ตรวจหาเชื้อ ATK หรือ RT-PCR ก็สามารถตรวจได้ฟรีเช่นเดิม หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่สายด่วน 1330

3. คร.ยกเลิกมาตรการป้องกันโควิดใน ร.ร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์)

- นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิดในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายลง และ สธ. ประกาศให้โควิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง 1 ตุลาคมเป็นต้นไป พร้อมกับ ศบค. มีมติยกเลิกประกาศการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อกลับไปใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ 30 กันยายนเป็นต้นไป


4. วิจัยพบวัคซีนปนออกมาจากน้ำนมแม่


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)

- เพจ Anan Jongkaewwattana โพสต์ งานวิจัยที่ในวารสาร JAMA พบแม่ลูกอ่อนที่อยู่ในช่วงให้นมลูก ถ้ารับวัคซีน mRNA ไม่ว่าจะ Moderna หรือ Pfizer มีโอกาสพบวัคซีนปนออกมาจากน้ำนมด้วย นานสุดที่ 45 ชั่วโมงหลังได้รับวัคซีน หลังจาก 48 ชั่วโมงไปไม่สามารถตรวจพบได้ ข้อมูลนี้น่าสนใจตรงที่ว่า หลาย ๆ คนเชื่อว่าวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้ไปไหนไกล คงเดินทางไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวในบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณใกล้ตำแหน่งที่ฉีด และ mRNA อาจจะถูกย่อยในร่างกายไม่นานเพราะเสื่อมสลายได้ง่ายกว่าวัคซีนชนิดอื่น แต่จากข้อมูลชุดนี้ทำให้เห็นว่า วัคซีนไปได้ไกลกว่าที่คาด จากกล้ามเนื้อแขนสามารถส่งต่อมาที่เซลล์ในต่อมน้ำนมของแม่ได้ ซึ่งอาจจะส่งมาทางกระแสเลือด หรือน้ำเหลืองผ่านระบบนำส่งของวัคซีน และอย่างน้อยอยู่ในร่างกายได้เกือบ 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขอเตือนว่า แม่ที่อยู่ในช่วงให้นมลูกอาจจะงดให้นมจากเต้าโดยตรงภายใน 48 ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีน

5. ย้ำมาตรการหลัง 1 ต.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เพจนิทัศน์ เจียรกุล โพสต์ ข้อคิดเห็นส่วนตัว ประกอบคำแนะนำของ สธ. ดังนี้ 1.การเฝ้าระวังป้องกันโรค ยังให้ปฏิบัติเช่นเดิม แต่แนะนำให้ใครมีอาการคล้ายไข้หวัด ควรพักอยู่กับบ้านจนอาการหายดีหรือทุเลา การตรวจเอทีเคหาโควิดไม่จำเป็นถ้าไม่มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะถ้าได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมาภายใน 6 เดือน แต่หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านขณะยังมีอาการเหลืออยู่ควรตรวจเอทีเคและให้ผลเป็นลบก่อน สำหรับการใส่หน้ากากเมื่อออกนอกบ้านยังควรกระทำอยู่ 2.การดูแลรักษาเมื่อป่วยโควิด ยังคงเหมือนเดิมที่ทำอยู่ในเดือนนี้ทุกประการ แต่ต้องเน้นว่า ให้ยึดถืออาการรุนแรงเป็น ในกรณีที่ไม่แน่ใจหรือเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาการให้ยาต้านไวรัส 3. ยกเลิกการกักตัวอย่างน้อย 5 วัน</p> <p>6. สเปร์ยพ่นจมูกป้องกันโควิดไม่ใช่วัคซีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Anan Jongkaewwattana โพสต์ หลาย ๆ สื่อเข้าใจว่า สเปร์ยพ่นจมูกป้องกันโควิดเป็น "วัคซีน" แต่ความจริงคือสเปร์ยดังกล่าวเป็นตัวช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส ทำงานโดยใช้แอนติบอดีที่สร้างขึ้นจากในแล็บแล้วฉีดพ่นในจมูกเพื่อให้แอนติบอดีนั้นช่วยจับไวรัสในกรณีที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ คำว่า 6Hr บนกล่อง เป็นการระบุว่า แอนติบอดีที่พ่นแต่ละครั้งจะอยู่หรือมีฤทธิ์พอจับไวรัส 6 ชั่วโมง ที่สำคัญคือ ถ้ามีการพ่นซ้ำแบบถูกจังหวะ (boosting) แอนติบอดีจากวัคซีนสามารถเปลี่ยน version ได้เองโดยกลไกของร่างกายที่เทคโนโลยีในแล็บยังเลียนแบบไม่ได้ ให้สามารถจับกับไวรัสได้แน่นขึ้น มีปริมาณมากและอยู่นานขึ้น</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>สรุปกัญชาในสถานศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,สยามรัฐ ,ผู้จัดการรายวัน ,ประชาชาติธุรกิจ ,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ,บ้านเมือง ,Mgonline ,มติชน ,เดลินิวส์)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม. กรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพเยาวชนสูบกัญชาในสถานศึกษาถือว่าผิดกฎหมายเพราะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้ประโยชน์จากกัญชาทุกกรณี และห้ามสูบในสถานศึกษา สธ.ได้ออกกฎหมายมาแล้วตั้งนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวต้องรับผิดชอบกรณีที่เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตามไปดำเนินคดี กท. เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ผ่านวาระแรก กมธ. มีการแปรญัตติเพิ่มเติมแต่พอเข้าสู่สภาฯ กลับไม่รับหลักการไม่พิจารณาว่าแต่ละมาตรามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไร จึงต้องดำเนินการตามกติกาว่าจะเสนอกลับต่อไปเมื่อไหร่ ตอนนี้นี้ถือว่าพ้นจาก กท.ไปแล้ว แต่เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกัญชวยืนยันมีระเบียบต่างๆ ควบคุมอยู่และป้องกันได้อย่างดีไม่มีปัญหา</p> <p>- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สธ. มีมาตรการเกี่ยวกับกัญชาและกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้มงวดกฎระเบียบเรื่องนี้ให้เหมือนกับระเบียบเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา ขอให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือชุมชนช่วยเฝ้าระวังเรื่องกัญชาอย่างเข้มงวดไม่ให้มีกัญชาในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และบทลงโทษของการใช้สารเสพติดในโรงเรียนจะโดนข้อหาหนัก ขอให้สถานศึกษาเร่งสร้างการรับรู้โทษภัยเรื่องกัญชาเสรีให้นักเรียนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น เรื่องกัญชาเสรีอยู่ในช่วงสุญญากาศทางกฎหมาย การเปิดกัญชาเสรีเพื่อเศรษฐกิจและใช้ทางการแพทย์เท่านั้น</p> <p>- นายอริย์ พันธุ์แก่น ผอ.รร.วัดโพธิ์บึงวิทยา กล่าวว่า นำนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 5 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 2 คนที่ปรากฏในคลิปมั่วสูมสูบกัญชา เข้าพบ พ.ต.อ.จตุรนต์ ตระกูลปาน ผกก.สภ.โพธิ์บึง เพื่อให้ข้อมูลในการกระทำที่ไม่เหมาะสมหนึ่งในนักเรียนชายในกลุ่มเป็นเด็กก้อทิสติกซื้อกัญชาสดจากตลาดนัดเอามาตากแห้งแล้วนำขวดพลาสติกมาทำบ้องกัญชาเลียนแบบมาจากการดูภาพในสื่อโซเชียล ก่อนจะนำมาสูบกับเพื่อนๆที่โรงเรียน สถานที่ตามในคลิปภาพเป็นบริเวณห้องน้ำของโรงเรียน พอทราบเรื่องก็เรียกเด็กในคลิปและผู้ปกครองมาสอบถามพร้อมว่ากล่าวตักเตือนและทำประวัติไว้ จากนั้นทำหนังสือรายงานต้นสังกัดให้ทราบเรื่องแล้ว</p> <p>- พ.ต.อ.จตุรนต์ ตระกูลปาน ผกก.สภ.โพธิ์บึง กล่าวว่า จากการสอบถามร่วมกันของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน พร้อมผอ.และบุคลากรครูในโรงเรียน ข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนเป็นบุคคลที่นำกัญชามาพร้อมกับอุปกรณ์เสพกัญชา จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทษและผลกระทบของการเสพกัญชา และได้มอบกลุ่มนักเรียนดังกล่าว ผอ.รร.วัดโพธิ์บึงวิทยาเพื่อดูแลตามระเบียบของทางโรงเรียนต่อไป</p> <p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,สยามรัฐ ,ผู้จัดการรายวัน ,ประชาชาติธุรกิจ ,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ,บ้านเมือง ,Mgonline ,มติชน ,เดลินิวส์)</p> <p>- นายวิศรุต พจน์ประสาธต์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก กล่าวว่า กลุ่มผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงปลูกกัญชาแบบปิดและกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดเทศกาลสายเขียว ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 พ.ย.65 ที่นิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี พบกับกิจกรรมมากมายผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเต็นท์มาเพื่อพักค้างคืนได้ตลอดการจัดงาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยา</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกฯ และ รมว.สธ. เร่งผลักดัน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศ ไทย พ.ศ. 2566-2570 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มยาจำเป็นผ่านกลไกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยเฉพะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ไว้นับบัญชีพิเศษ และยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ชนิดเข้มข้นกว่าเดิม 6 เท่า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็น ประเทศมีความมั่นคงด้านยาอย่างยั่งยืน</p>	
<p>วางศิลาฤกษ์อาคารภูมิจิต รพ.พระนั่งเกล้า</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก, มติชน, thailandplus, acnews, thaigov, hfocus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.พระนั่งเกล้า บริเวณตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขยายการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกนอกเขตพื้นที่ รพ. เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงการรักษา ลดความแออัดและการรอคอย</p>	
<p>พายุโนรู</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก, มติชน, thaigov, prd, thailandplus, hfocus, workpointtoday, news1live, INNNEWS, plewseengern)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ภูมิอากาศของประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค. เป็นต้นมา มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.65 – ปัจจุบัน มีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 15 ราย บาดเจ็บ 21 ราย และยังมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งใน 5 จังหวัด และน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในอีก 16 จังหวัด สำหรับในช่วงวันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. นี้ พายุโซนร้อน “โนรู” จะส่งอิทธิพลโดยตรงต่อประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ร่วมกับลมแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงอันตรายอื่นๆ ได้ ขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งเร่ง ป้องกันความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบโดยใช้หลักป้องกัน ยกสูง เคลื่อนย้าย สำรองยาเวชภัณฑ์ เตรียมหาสถานที่ สำรอง-รพ.สนาม เพื่อจำเป็น ไม่ให้กระทบบริการประชาชน</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, thaipbs, hfocus, thailandplus, news1live)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนภารกิจ สธ. ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามกระบวนการในการถ่ายโอนทั้งด้านบุคลากร ทรัพย์สิน และภารกิจบริการ โดยเฉพาะกรณีการจ้างงานบุคลากรกว่า 9,000 คน ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ สธ.จะประสานกับ อปท.ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการปชช. ส่วนกรณีบุคลากรที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอน จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมยืนยันว่า หลังการถ่ายโอน สอน.และ รพ.สต. 3,264 แห่งให้แก่ อบจ.ทั้ง 49 แห่งแล้ว ยังต้องมีการจัดบริการสุขภาพให้แก่ปชช.ทั้ง 5 มิติ คือ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่าน หากปชช.ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ สามารถแจ้งต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ได้</p>	
<p>การก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (thaigov, prd, thailandplus)</p> <p>- ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. ตรวจสอบการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา 8 ชั้น รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ยกกระตือรือร้นให้บริการผ่าตัด ลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงต่อความทุพพลภาพ และลดการเสียชีวิต พร้อมเยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จันทนิมิต จ.จันทบุรี</p>	
<p>การจับกุมผลิตภัณฑ์หลอดลมผู้ป่วยโรค</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (ผจก., แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก, มติชน, คมชัดลึก, สวท.,สำนักข่าวไทย,INNNEWS.ทีวีทุกช่อง, nation, bangkokbiznews, thailandplus, pimthai, newtv, tnn, ejan)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. พร้อมด้วยตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่ายผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 (2-โดเฟนิลเมทิลไพโรลิดีน) ตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 กว่า 20 รายการ จากการเข้าตรวจตรวจค้นสถานที่ผลิต จัดเก็บและจำหน่าย รวม 7 จุด ในพื้นที่ จ.ราชบุรี, มหาสารคาม และพระนครศรีอยุธยา พบอุปกรณ์ในการผลิต และผลิตภัณฑ์เสริม 18 รายการ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2 รายการ พร้อมจับผู้ต้องหา 3 ราย 1 ในนั้นเป็น "นารา เครปกะเทย" รับจ้างทำการตลาดและโฆษณาให้ เดือนอันตรายจากการใช้สารตัวนี้จะหวาดระแวง ประสาทหลอน มีพฤติกรรมรุนแรง ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อีกคดีปฏิบัติการทลายเครือข่ายสร้างข้อมูลเท็จหลอกขายผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน พบเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย มีการแอบอ้างชื่อ รพ.บำรุงราษฎร์และบุคลากรทางการแพทย์ ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ มีบทความเนื้อหาเป็นเท็จและบรรยายสรรพคุณเกินความจริง จำนวน 12 เว็บไซต์ (5 ผลิตภัณฑ์) โดยได้ตรวจยึดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหากกลุ่มผู้กระทำความผิดต่อไป</p>	
<p>การยุติการตั้งครุฑ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus, news1live)</p> <p>- นพ.พิรยุทธ สานุกุล ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวถึง ประเด็นสำคัญของประกาศ สธ.อนุญาตให้มีการยุติการตั้งครุฑ (ทำแท้ง) ในหญิงที่มีอายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ ฉบับล่าสุด คือ มาตรา 305 (5) กรณีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ที่จะยุติการตั้งครุฑ ต้องมีการปรึกษาแพทย์และมีทางเลือกให้มารดาจะทำหรือตั้งครุฑต่อ มีการคุยถึงวิธีการทำ และการดูแลหลังการทำ รวมถึงกรณีเด็กนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลจากร.ต่อ ทั้งนี้ กรณีผู้ที่เปลี่ยนใจและตั้งครุฑต่อ จะเข้าสู่กระบวนการนโยบาย เด็กท้องต้องได้เรียน ที่ สธ.ได้ร่วมกับ สธ. ซึ่งต้องมีระบบทำให้เด็กปฏิบัติตามกำหนด ไปจนถึงร่วมมือกับ พม. ที่จะเข้ามาดูแลเด็กเดือนละ 2 พันบาท หรือหากเป็นการละเมิดทางเพศ ยศ.ต้องเข้ามาดูแลอย่างไรก็ตาม การให้คำปรึกษาพบว่ากว่า 50% เลือกที่จะตั้งครุฑต่อจนคลอดซึ่งจะมีการดูแลต่อ ด้านแพทย์สามารถปฏิเสธที่จะไม่ทำได้ แต่ต้องดำเนินการส่งต่อ หากไม่ส่งต่ออาจมีความผิดตามข้อบังคับของแพทยสภา เพราะหากปล่อยผู้ป่วยออกไป อาจจะถูกยุติการตั้งครุฑแบบผิดกฎหมาย ซึ่งอันตราย ทั้งนี้ กรณีที่มองว่ายุติตอนอายุครรภ์มากแล้ว เหมือนการฆาตกรรม รัฐบาลควรสนับสนุนในด้านอื่นแทน แต่ตามข้อบังคับทางการแพทย์ ทารกในครรภ์ต้องอายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์เป็นต้นไป จึงจะถือเป็นการคลอดแบบมีชีวิต โดยทางโรงเรียนแพทย์จะยึดที่ 24 สัปดาห์ หรือ 6 เดือนขึ้นไป</p> <p>- พญ.ชัญวลี ศรีสุโข สุตินรีแพทย์ รพ.ศรีสุโข จังหวัดพิจิตร กล่าวถึง กรณีประกาศ สธ. อนุญาตให้มีการยุติการตั้งครุฑ ในหญิงตั้งครุฑอายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ได้ ว่า ควรเน้นเรื่องการให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุณแม่ให้สามารถตั้งครุฑต่อจนคลอดได้อย่างมีคุณภาพ แล้วให้การยุติการตั้งครุฑเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะข้อมูลกว่า 80% ของผู้ที่ยุติการตั้งครุฑ มีปัญหาทางการเงิน เศรษฐกิจครอบครัว</p>	
<p>พิจารณาข้อร้องเรียนวัตถุอันตราย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน) เว็บไซต์ (mgronline)</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาวัตถุอันตรายโดยฝ่ายเลขานุการบรรจุวาระการประชุมเรื่อง "ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)" โดยอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง เกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส โดยก่อนหน้านี้ได้มีการถอนเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุม จึงขอนำมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ในเอกสารเสนอเรื่องดังกล่าวตอนหนึ่งเครือข่ายฯ เห็นว่า มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้มีการลด ละ และเลิก การใช้ยาปราบศัตรูพืช โกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส มีการนำข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และนำมาสรุปเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานอื่นปฏิบัติตามมติดังกล่าว อันทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมทางรวม.อุตสาหกรรม เคยรับปากกับสาธารณะว่าจะไม่นำเรื่องการแบน 3 สารเคมีพิษภาคการเกษตร กลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายอีก แต่เลขาธิการคณะกรรมการวัตถุอันตราย กลับนำเรื่องเดิมเข้ามาบรรจุให้กรรมการพิจารณา รวมทั้งนายกรัฐมนตรี และรวม.กลาโหม เคยมีบัญชาให้ถอนออกและไม่ให้นำเข้ามาพิจารณาอีก แต่คราวนี้เสนอเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนชื่อวาระเป็น "ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)" แทน</p>	